

นักศึกษาชาวต่างชาติทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์ถูกกำหนดให้ต้องมีประกันภัยสุขภาพและการเดินทางที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด์จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนประกันภัยแบบกลุ่มนี้ขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อกำหนดทางการแพทย์และการเดินทาง

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยแบบกลุ่มนี้ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาเต็มปีการศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาไม่เต็มปีการศึกษาให้จ่ายเบี้ยประกันภัยตามส่วนของเบี้ยประกันภัยรายปี โดยเบี้ยประกันภัยนี้สามารถชำระผ่านทางมหาวิทยาลัยได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยได้ในปีถัด ๆ ไป

ท่านจะได้รับบันทึกความคุ้มครอง และหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของท่านจะใช้เป็นหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย

ท่านสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ www.insurancesafenz.com ซึ่งจะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลง เงื่อนไข ข้อจำกัด และข้อยกเว้นต่าง ๆ ในกรมธรรม์ เพื่อให้ท่านเข้าใจความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยให้ถี่ถ้วน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ข้างต้นยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และการใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดระหว่างอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งยังมีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความคุ้มครองได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย



แผนพื้ันนี้เป็ันเพียงรายละเอียดเบื้องต้น
โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
ติดต่อทีม InsurancesafeNZ
โทรฟรีได้ที่ 0800 486 004 หรือ
+64 9 488 1638
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่
www.insurancesafenz.com

กรมธรรม์ประกันภัย "Studentsafe Inbound University" ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับ Mercer Marsh Benefits กรมธรรม์ประกันภัยนี้ออกและจัดการโดย AWP Services New Zealand Limited ซึ่งประกอบกิจการในนามของ Allianz Partners, Level 3, 1 Byron Avenue, Takapuna, Auckland และรับประกันภัยโดย The Hollard Insurance Company Pty Ltd ABN 78 090 584 473 (จัดตั้งขึ้นในเครือรัฐออสเตรเลีย) ("Hollard"), Level 26, 188 Quay Street, Auckland 1010

การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินและค่าชี้แจงลำดับในการรับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่ต่างประเทศ

The Hollard Insurance Company Pty Ltd ได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับ "A-" (ดีมาก) จัดอันดับโดย A.M. Best Company Inc. ระดับคะแนนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

A++,	C++,
A+ (ดีเยี่ยม)	C+ (เสี่ยงต่อการขาดทุน) E (อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
A, A- (ดีมาก)	C, C- (อ่อนแอ) F (อยู่ระหว่างการชำระบัญชี)
B ++, B + (ดี)	D (คุณภาพต่ำ) S (ถูกระงับ)
B, B- (พอใช้)	

ภายใต้ข้อบังคับและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลำดับการชำระหนี้ต่อเอาประกันภัยที่อยู่ในต่างประเทศภายใต้กฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย หาก Hollard เลิกกิจการ ทรัพย์สินของบริษัทในเครือรัฐออสเตรเลียจะถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทที่มีอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียก่อนจึงจะสามารถนำไปชำระหนี้ที่มีอยู่ในประเทศอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้เอาประกันภัยในประเทศนิวซีแลนด์จึงไม่อาจยึดถือทรัพย์สินของ Hollard ที่มีอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียเป็นหลักในการชำระหนี้ที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้

SFUB4 1119 - Thai translation

Studentsafe
Medical & Travel Insurance

มหาวิทยาลัยในประเทศ



ความคุ้มครองประกัน
ภัยสุขภาพและการเดินทาง
สำหรับนักศึกษาชาว
ต่างชาติที่ศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยในประเทศ
นิวซีแลนด์

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

www.insurancesafenz.com

InsurancesafeNZ

นำเสนอโดย: MERCER MARSH
BENEFITS™

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากท่านไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศนิวซีแลนด์ และพักอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น สมาชิกในครอบครัวของท่านก็มีสิทธิได้รับความคุ้มครองผ่านการสมัครโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับครอบครัว โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

ท่านจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติสำหรับสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Medical Condition) ความหมายของสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยสามารถดูได้จากคำจำกัดความที่ระบุไว้ในรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

หากท่านต้องการได้รับความคุ้มครองสำหรับสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Risk Assessment Form) และอีเมลแบบฟอร์มนั้นไปยัง Allianz Partners ภายใน 28 วัน นับแต่วันที่ท่านเดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ โดยท่านอาจต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมหากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยของท่านได้รับความคุ้มครอง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่

www.insurancesafenz.com

โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปที่

help@insurancesafenz.co.nz

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.insurancesafenz.com/Claims เพื่อเข้าถึงช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนออนไลน์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
- รายละเอียดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าสินไหมทดแทน
- เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน ตัวเครื่องบิน และหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น

โปรดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปที่

claims@insurancesafenz.co.nz

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในประเทศนิวซีแลนด์ โทร **0800 486 004**

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางอยู่นอกประเทศนิวซีแลนด์

ติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่ +64 9 486 6868 (เก็บเงินปลายทางทั่วโลก)

ทีมของเราจะช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับปัญหาทางการแพทย์ การค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด การเคลื่อนย้าย การค้นหาสถานทูตและสถานกงสุลที่ใกล้ที่สุด รวมถึงการติดต่อกับครอบครัวของท่านในกรณีฉุกเฉิน

ตารางผลประโยชน์

ตารางด้านล่างนี้คือสรุปความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย คำว่า “ไม่จำกัด” ให้ความหมายความเพียงพอว่าไม่มีการจำกัดวงเงินประกัน ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังต้องมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัด เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดที่สมบูรณ์ได้จากรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย	จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถเรียกร้องได้
ส่วนที่ 1 – ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	ไม่จำกัด
ภายใต้บังคับของข้อจำกัดวงเงินประกันย่อย ดังนี้ ค่ารักษาพยาบาลในขณะที่ท่านเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นการชั่วคราว การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง (ภายหลังการส่งกลับประเทศต้นทาง) การรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก ทันตกรรมฉุกเฉิน จักษ การเจ็บป่วยทางจิต ญาติผู้ติดตาม ผลประโยชน์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับนักเรียนทุน	\$200,000 \$20,000 \$500 \$500 \$200 \$20,000 \$100,000
• ผลประโยชน์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการพยาบาล • เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับนักเรียนทุน	\$2,500 \$3,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าปลงศพ การค้นหาและการช่วยชีวิต สุขภาพทางเพศ	\$2,000 \$100,000 \$10,000 \$215
ส่วนที่ 2 – การส่งกลับประเทศและการเดินทางหยุดชะงัก	ไม่จำกัด
ภายใต้บังคับของข้อจำกัดวงเงินประกันย่อย ดังนี้ การสูญเสียเงินมัดจำ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่สามารถขอคืนได้) การส่งกลับประเทศเนื่องจากการเจ็บป่วยทางจิต การเริ่มต้นเดินทางใหม่หลังจากการเดินทางหยุดชะงัก การจับกุมผิดพลาด ผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดจากการฉีดยานพาหนะ \$100 ต่อวัน การคืนยานพาหนะที่เช่า ความล่าช้าในการเดินทาง การพลาดการเดินทางต่อ	\$100,000 \$25,000 \$30,000 \$10,000 \$2,000 \$1,000 \$10,000 \$25,000
ส่วนที่ 3 กระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว เอกสารการเดินทาง เงินสดและบัตรเครดิต	\$25,000
ภายใต้บังคับของข้อจำกัดวงเงินประกันย่อย ดังนี้ มูลค่าสูงสุดต่อของหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งคู่ ความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย การสูญเสียกระเป๋าเดินทาง การออกเอกสารการเดินทางใหม่เพื่อใช้ทดแทน การใช้เอกสารการเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาต เงินสูญหายหรือถูกโจรกรรม	\$2,500 \$3,000 \$1,000 \$3,000 \$5,000 \$1,000
ส่วนที่ 4 การเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเกิดจากการบาดเจ็บ	\$20,000
ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก	\$2,500,000
ภายใต้บังคับของข้อจำกัดวงเงินประกันย่อย ดังนี้ ความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์ที่เช่าพักอาศัย	\$500,000
ส่วนที่ 6 - การลักพาตัวและเรียกค่าไถ่	\$250,000
ส่วนที่ 7 – เงินประกันความเสียหายส่วนแรกจากการชนหรือการโจรกรรมยานพาหนะที่เช่า	\$5,000